

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๙๖๒๖



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา กทม. ๑๐๓๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙”

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว ๑๐๖๓ ลงวันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงฯ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งแนวทางการประเมินสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษา
พอเพียง) สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอเรียนว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้ดำเนินการ
ประกาศรายชื่อสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน ๔๔ แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙”
เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นสถานศึกษา
แบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงขอให้จังหวัด
แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบเพื่อแจ้งผลการประกาศดังกล่าวให้สถานศึกษาในสังกัดทราบต่อไป
และขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ให้สถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ผ่านการประเมิน
เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และแนวทางการประเมินตามที่กระทรวงศึกษาธิการกำหนด เพื่อขอรับการประเมิน
เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ต่อไป ทั้งนี้ สามารถตรวจสอบรายชื่อสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙” ได้ที่ www.skp.moe.go.th รายละเอียด
ตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจรินทร์ จักกะพาก)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๐๒-๒๑๒

โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๙๐๒๑-๓ ต่อ ๒๑๘



ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
“สถานศึกษาพอเพียง ๒๕๕๙” ครั้งที่ ๑

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา ในทุกระดับ เพื่อให้ ผู้บริหารองค์กร ครู ผู้บริหารสถานศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และสามารถนำหลักคิด หลักปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาบูรณาการในการบริหารจัดการ การเรียนการสอน ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก่อให้เกิดความตระหนักและฝังรากลึกภายในตนเอง และผู้อื่น อย่างยั่งยืนตลอดไป และได้เริ่มดำเนินการขยายผลสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นั้น

ในปี พ.ศ. ๒๕๕๙ กระทรวงศึกษาธิการ โดยหน่วยงานภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาภาคการศึกษา ได้ดำเนินการติดตามประเมินผลสถานศึกษาในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ทั่วประเทศ มีสถานศึกษาที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของกระทรวงศึกษาธิการ สามารถเป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง” ประกอบด้วย สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาจำนวน ๑๓ แห่ง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จำนวน ๔๔ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน จำนวน ๒ แห่ง รวมทั้งสิ้น ๕๙ แห่ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

ที่	รายชื่อสถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
ภาคเหนือ			
๑	โรงเรียนเทศบาล ๒ (วัดทุ่งสวน)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กำแพงเพชร
๒	โรงเรียนเทศบาลศรีพนมมาศพิทยากร	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อุตรดิตถ์
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ			
๓	โรงเรียนเทศบาล ๑ กาฬสินธุ์พิทยาสีห์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กาฬสินธุ์
๔	โรงเรียนคลองขามวิทยาคาร	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	กาฬสินธุ์
๕	โรงเรียนเสื่อโก้ววิทยาสรรค์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	มหาสารคาม
๖	โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ร้อยเอ็ด
๗	โรงเรียนห้วยคำวิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ

/๘.โรงเรียน...

ที่	รายชื่อสถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๘	โรงเรียนบ้านปราสาท	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๙	โรงเรียนบ้านสิริขุนหาญ	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๐	โรงเรียนเมืองแคนวิทยาคม	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๑	โรงเรียนหนองหัวป่าประชาสรรค์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๒	โรงเรียนสายธารวิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๓	โรงเรียนจิกสังข์ทองวิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๔	โรงเรียนกุญชรศิริวิทย์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๕	โรงเรียนด่านอุดมศึกษา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๖	โรงเรียนไพรบึงวิทยาคม	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๗	โรงเรียนศรีแก้วพิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๘	โรงเรียนหนองลุมวิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๑๙	โรงเรียนไตรมิตร	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๐	โรงเรียนโพธิ์สุวรรณวิทยาคม	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๑	โรงเรียนโนนปูนวิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๒	โรงเรียนกันทรอมวิทยาคม	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๓	โรงเรียนแวงแก้ววิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๔	โรงเรียนร่มโพธิ์วิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๕	โรงเรียนศิลาลาดวิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๖	โรงเรียนเมืองจันทร์วิทยาคม	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๗	โรงเรียนราชไศล	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๘	โรงเรียนผักแพววิทยา	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๒๙	โรงเรียนเทศบาล ๑ (วัดเจียงอี)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๐	โรงเรียนเทศบาล ๒ "รัชมังคลานุสรณ์"	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๑	โรงเรียนเทศบาล ๓ (เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษ)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๒	โรงเรียนเทศบาล ๔ (บ้านโนนสำนักมิตรภาพที่ ๑๒๑)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๓	โรงเรียนเทศบาล ๕ (ชุมชนหนองยางหนองม่วง)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๔	โรงเรียนเทศบาล ๖ (มิ่งเมือง)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๕	โรงเรียนเทศบาล ๗ (บ้านหนองตะมะพันทาโนนกองธนาคารกรุงเทพ ๒)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๖	โรงเรียนเทศบาล ๑ (หนองสิมใหญ่)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ศรีสะเกษ
๓๗	โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อุบลราชธานี
๓๘	โรงเรียนเอกชนศึกษาขอนแก่น	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	ขอนแก่น
๓๙	วิทยาลัยการอาชีพคชภูมิพิสัย	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	มหาสารคาม

ที่	รายชื่อสถานศึกษา	สังกัด	จังหวัด
๔๐	วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	สุรินทร์
๔๑	วิทยาลัยการอาชีพเขมราฐ	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	อุบลราชธานี
ภาคกลาง			
๔๒	โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดแก่นเหล็ก	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เพชรบุรี
๔๓	โรงเรียนเทศบาล ๒ วัดพระทรง (สุทธิวิเทศน์อุปถัมภ์)	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เพชรบุรี
๔๔	โรงเรียนเทศบาล ๓ ชุมชนวัดจันทราวาส	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เพชรบุรี
๔๕	โรงเรียนเทศบาล ๔ วัดไชยสุรินทร์	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	เพชรบุรี
๔๖	โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	ระยอง
๔๗	โรงเรียนเทศบาล ๑ วัดต้นสน	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อ่างทอง
๔๘	โรงเรียนเทศบาล ๓ วัดชัยมงคล	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	อ่างทอง
๔๙	โรงเรียนบ้านแพ้ววิทยา (ที่ตั้ง)	สำนักงานคณะกรรมการ ส่งเสริมการศึกษาเอกชน	สมุทรสาคร
๕๐	วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฉะเชิงเทรา	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	ฉะเชิงเทรา
๕๑	วิทยาลัยเทคนิคโพธาราม	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	ราชบุรี
ภาคใต้			
๕๒	วิทยาลัยศิลปะหัตถกรรม นครศรีธรรมราช	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	นครศรีธรรมราช
๕๓	วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	นครศรีธรรมราช
๕๔	วิทยาลัยเทคนิค สีชล	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	นครศรีธรรมราช
๕๕	วิทยาลัยสารพัดช่างนครศรีธรรมราช	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	นครศรีธรรมราช
๕๖	วิทยาลัยการอาชีพพรหมคีรี	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	นครศรีธรรมราช
๕๗	วิทยาลัยการอาชีพหัวไทร	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	นครศรีธรรมราช
๕๘	วิทยาลัยอาชีวศึกษาสงขลา	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	สงขลา
๕๙	วิทยาลัยสารพัดช่างสงขลา	สำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษา	สงขลา

กระทรวงศึกษาธิการ จึงขอประกาศให้สถานศึกษาทั้ง ๕๙ แห่ง เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัด
กิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “สถานศึกษาพอเพียง
๒๕๕๙” ครั้งที่ ๑ ต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์)
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ